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Fulltrúi Flokks fólksins telur opið bókhald Reykjavíkur mikilvægt. Ýmsir annmarkar 
eru samt á framsetningunni í núverandi mynd. Aðeins er hægt að skoða heildartölur 
viðskipta en ekki afrit af reikningunum sjálfum. Þetta er slæmt því það skiptir máli hvað 
er verið að kaupa fyrir almannafé. Ríkið birtir á vefnum opnir reikningar.is skýringar 
við hvern og einn reikning ásamt heildarfjárhæð en Reykjavík birtir aðeins 
heildarfjárhæð viðskipta við hvert og eitt fyrirtæki. Flokkur fólksins hefur ítrekað 
gagnrýnt þau miklu ráðgjafarkaup sem Þjónustu- og nýsköpunarsvið (ÞON) hefur verið 
að kaupa í næstum áratug. Þarna eru að finna allskyns ráðgjafarfyrirtæki innlend sem 
erlend og miklir peningar greiddir til Gartner Group á Írlandi sem dæmi. Sú þróun hefur 
verið að ÞON segi upp reyndum starfsmönnum og ráði annaðhvort inn yngra fólk eða 
útvisti verkefnum til einkaaðila. Því vill fulltrúi Flokks fólksins fá að vita hversu mikið 
af útgjöldum ÞON árið 2021 fóru til einkafyrirtækja vegna útvistunar verkefna sem áður 
voru unnin af starfsmönnum ÞON? Óskað er eftir að fá nákvæmar skýringar á 
viðskiptum ÞON við félagið I Ráðgjöf slf., í ljósi þess að félagið virðist nátengt 
sviðsstjóra ÞON. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá aðgang að reikningum sem 
Reykjavík hefur greitt félaginu frá árinu 2018; hvað var keypt og fyrir hvað mikið? 
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